

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วย

นำเสนอเมื่อ : 25 ม.ค. 2559

คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ.: เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วย

สวัสดิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานในสังกัดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีตำแหน่งว่างที่สามารถบรรจุได้ 212 อัตรา ซึ่งขณะนี้ปิดรับสมัครไปแล้วและจะดำเนินการจัดสอบแข่งขันในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้

ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งนับว่าเป็นอีกสนามสอบหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยมีกำหนดการจะประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 29 กุมภาพันธ์-วันที่ 11 มีนาคม 2559 สอบขอเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 12 มีนาคม 2559 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มีนาคม 2559 การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นการสอบคัดเลือกทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวให้ผู้ที่สนใจจะสอบคัดเลือกในครั้งนี จึงขอแนะนำประเด็นสำคัญๆ มาเสนอให้ทราบ ดังนี้

1. การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่สมัครด้วยว่า ก.ค.ศ.รับรองวุฒินั้นหรือไม่ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ.รับรองได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่

2.1 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษา ตามประกาศแนวทางการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน
ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว

2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ (ให้รีบสำรวจโดยเร็ว
หากหมดอายุต้องรีบติดต่อที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

หวังว่าทุกท่านคงได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วคงเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะมีการประกาศรับสมัครนะคะ สวัสดี

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา [มติชน](#) วันที่ 25 มกราคม 2559